

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023**  
**của Hội đồng nhân dân huyện**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 như sau:

**I. Kết quả triển khai hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện**

**1. Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện:**

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, tổ chức các hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Trong năm 2023, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện chủ yếu được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo trình tại các kỳ họp 10, 11, 12, 13, 14, 15, cụ thể như sau:

a) Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp:

Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 06 kỳ họp, trong đó 02 kỳ họp thường lệ (*kỳ họp thứ 12, 15*), 02 kỳ họp chuyên đề (*kỳ họp thứ 10, 14*), 02 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (*kỳ họp thứ 11, 13*). Thông qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức năng giám sát đồng thời xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, thảo luận các báo cáo công tác Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện. Các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; đồng thời, xem xét một số nội dung cấp thiết thuộc thẩm quyền.

Qua việc xem xét báo cáo, nội dung của các cơ quan được giám sát; nội dung thẩm tra, đánh giá của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những khó

khăn, hạn chế trên các lĩnh vực, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước để xem xét ban hành các nghị quyết làm cơ sở cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện<sup>1</sup>. Tại kỳ họp cuối năm, trên cơ sở xem xét đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời bám sát chủ trương, định hướng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện công tác nhân sự; xem xét tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân huyện trình liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội,... Qua đó, Hội đồng nhân dân huyện đã kịp thời quyết nghị một số nội dung theo thẩm quyền, cụ thể: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Thăng Bình; điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Thăng Bình; phân bổ kế hoạch vốn chi tiết các công trình đầu tư xây dựng thuộc danh mục đầu tư công năm 2021-2023; thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình; bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình; bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thăng Bình; điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết công trình đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023; quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách huyện hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hoá – Khu thể thao ở các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2026; thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030; thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Minh, huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045; thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030,...

Tại các kỳ họp, công tác chuẩn bị nội dung được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện khá linh hoạt. Ngoài các nội dung phải trình theo luật định, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị trình một số nội dung liên quan khác để Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến. Để có nhiều thông tin, luận cứ phản biện tại các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, trước mỗi kỳ họp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, làm việc với các ngành, địa phương, chú trọng khảo sát thực tế tại cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân.

Việc giám sát thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn cũng đã được tiến hành và tập trung vào những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm. Tại kỳ

---

<sup>1</sup> Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 về chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024.

họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề nổi cộm. Tại kỳ họp có 08 đại biểu tham gia đặt câu hỏi chất vấn với 08 nội dung liên quan đến 02 nhóm vấn đề trên các lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo và Xây dựng cơ bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo trả lời chất vấn, giải trình làm rõ những nội dung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện quan tâm. Sau khi chất vấn, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 nêu rõ giải pháp, thời gian giải quyết các nội dung vướng mắc được cử tri quan tâm để làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát.

Nhìn chung, hoạt động giám sát tại các kỳ họp trong năm 2023 gặp những khó khăn, trở ngại nhất định do chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan (thiên tai, dịch bệnh...), số lượng kỳ họp tăng nhiều so với các năm trước. Song nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nên công tác tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 cơ bản đạt chất lượng, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, tạo thuận lợi cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nghiên cứu, cho ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

b) Đôn đốc, kiểm tra thực hiện các Nghị quyết:

Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2023 đã thông qua 61 Nghị quyết, trong đó có 06 Nghị quyết về nhân sự, 02 Nghị quyết Mật. Tất cả các nội dung của Nghị quyết đều bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sát với thực tế và tính khả thi cao; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành có liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, khi phát hiện những vấn đề còn vướng mắc hoặc chưa phù hợp thì kịp thời và trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, khắc phục kịp thời để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện sớm đi vào cuộc sống.

c) Giám sát chuyên đề

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát chuyên đề về “tình hình khai thác và phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện”, đã thành lập đoàn giám sát tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện; xây dựng và ban hành Kế hoạch số 74/KH-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2023 về giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện. Đoàn giám sát đã làm việc và giám sát trực tiếp đối với 06 địa phương<sup>2</sup>, 02 cơ quan của huyện có liên quan<sup>3</sup>. Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu nội dung các báo cáo, tài liệu liên quan, Đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong thực hiện, từ đó, kiến nghị và đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các dự án khai thác quỹ đất trong thời gian tới. Nội dung báo cáo đánh giá sâu sắc, toàn diện, đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát đúng với tình hình thực tiễn và

<sup>2</sup> Thị trấn Hà Lam, Bình Minh, Bình Trị, Bình Trung, Bình Hải, Bình Quý.

<sup>3</sup> Phòng Tài nguyên – Môi trường và Trung tâm PTQĐ &CN-DV;

đã báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân huyện khoá XII.

## **2. Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện:**

### **a) Giám sát thông qua tổ chức phiên họp:**

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện duy trì nghiêm túc phiên họp thường kỳ hằng tháng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, xem xét, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức kỳ họp và xem xét thảo luận làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn, tiến độ xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện để thống nhất đưa vào chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện khoá XII. Tại một số phiên họp có lồng ghép nghe Ủy ban nhân dân huyện và các ngành báo cáo, làm rõ những vấn đề còn nhiều vướng mắc, xem xét cho ý kiến về kết quả thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Sau mỗi phiên họp, Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giải quyết những vấn đề đã được chủ tọa phiên họp kết luận; các Ban của Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các công việc được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giao.

Ngoài ra, để có cơ sở xem xét, cho ý kiến đối với những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp do Ủy ban nhân dân huyện trình, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan để nghe báo cáo, giải trình và xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất chủ trương và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp gần nhất. Các nội dung chưa phù hợp pháp luật, có tác động đến kinh tế xã hội và đời sống của người dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã kịp thời có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, địa phương thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật, nhất là đối với các vấn đề liên quan đến nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án,...

### **b) Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; ý kiến, kiến nghị của cử tri:**

Trong năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 12 phiên tiếp công dân định kỳ tại trụ sở, trong đó tiếp 03 lượt công dân với 03 vụ việc; không phát sinh lượt tiếp đột xuất; không có đoàn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đông người; không có vụ việc phức tạp, kéo dài. Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận 08 đơn các loại. Phân loại và xử lý 08 đơn đủ điều kiện, trong đó 08 đơn kiến nghị, phản ánh, không có đơn khiếu nại, tố cáo. Đã tham mưu chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 07 đơn; hướng dẫn 01 đơn. Không có đơn thư trùng lặp, không đủ điều kiện xử lý được xếp lưu hồ sơ theo quy định. Đến nay đã nhận 04/07 văn bản phản hồi của các cơ quan, địa phương, 03 văn bản chuyển đơn đang trong thời hạn giải quyết.

Thông qua việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng; tiếp nhận và xử lý đơn, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt việc giám sát công tác giải quyết đơn theo từng vụ việc để kịp thời có ý kiến đề nghị giải quyết dứt điểm. Qua giám sát giải quyết đơn thư, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh về việc thực thi pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ chính sách... Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chỉ đạo thu thập thông tin, xác minh từng vụ việc để có cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đối với những đơn thư chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng quá thời hạn quy định, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả giải quyết; chỉ đạo Ban Pháp chế lồng ghép trong các đợt giám sát thường kỳ xem xét, đánh giá, kết quả giải quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 04 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân huyện khoá XII; giám sát giải quyết các ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 07 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân huyện khoá XII. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trên địa bàn. Qua giám sát đã đánh giá khách quan trách nhiệm mỗi cơ quan trong tiếp nhận và giải quyết ý kiến cử tri, những chuyển biến trong thực hiện các vấn đề cử tri phản ánh; đồng thời đã chỉ rõ những bất cập trong tổng hợp, phân loại, trả lời, giải quyết ý kiến cử tri.

### **c) Giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện**

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát chuyên đề về “đầu tư công trên địa bàn huyện” gồm 2 giai đoạn<sup>4</sup>; đã thành lập đoàn giám sát tại Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; xây dựng và ban hành Kế hoạch số 29/KH-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023, Kế hoạch số 63/KH-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2023. Qua giám sát, đã nắm rõ thực trạng, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

### **3. Giám sát, khảo sát của hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:**

Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát theo lĩnh vực phân công. Theo đó, có 02 đoàn giám sát chuyên đề được triển khai thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Trách nhiệm của thành viên đoàn giám sát được nâng cao, tham gia đầy đủ, thường xuyên và đứng thành phần, phương thức giám sát được đổi mới, nghiên cứu kỹ tài liệu, rà soát, đối chiếu thông tin trước khi làm việc. Qua giám sát đã phản ánh trung thực, rõ ràng

<sup>4</sup> Giai đoạn 1: Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án khai thác quỹ đất trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Giai đoạn 2: Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025

những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để có biện pháp giải quyết, khắc phục trong quá trình quản lý, điều hành và triển khai thực hiện.

Ngoài hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; năm 2023, các Ban lựa chọn những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm đề tổ chức giám sát, khảo sát. Cụ thể:

a) Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát chuyên đề 04 đợt tại 16 địa phương, giám sát trực tiếp 06 đợt tại 15 cơ quan, đơn vị, địa phương và giám sát qua văn bản đối với 10 cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, lãnh đạo Ban thường xuyên tham gia tiếp công dân theo phân công của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; theo dõi kết quả xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực pháp chế theo quy định; Giám sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Bà Ngô Thị Sang với bị đơn ông Ngô Văn Thăng tại xã Bình Trung; Giám sát công tác xét xử án tại Toà án nhân dân huyện<sup>5</sup>; Giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

b) Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát, khảo sát các cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được giao để có cơ sở thẩm tra nội dung Ủy ban nhân dân huyện trình tại các kỳ họp trong năm 2023. Giám sát chuyên đề về việc đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện về các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện tại báo cáo thẩm tra và ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách; Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện như Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021; Giám sát việc triển khai thực hiện sử dụng các nguồn sự nghiệp trên địa bàn huyện; Khảo sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại các trường trên địa bàn huyện; Giám sát việc xây dựng trường chuẩn năm 2023; khảo sát việc quy hoạch, quản lý, đầu tư và đưa vào sử dụng nghĩa trang nhân dân tại các xã, thị trấn.

c) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện triển khai thực hiện giám sát về “tình hình triển khai thực hiện đề án kiên cố hoá đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn do Tổ phụ trách”. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành kế hoạch giám sát và quyết định thành lập đoàn giám sát của Tổ đại biểu; trên cơ sở đó các Tổ đại biểu ban hành kế hoạch, đề cương giám sát, khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị. Qua giám sát, đoàn giám sát của Tổ đại biểu số 04 Hội đồng nhân dân huyện đã có báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân huyện khoá XII.

<sup>5</sup> Theo Kế hoạch số 33/KH-BPC ngày 22/5/2023 của Ban Pháp chế, HĐND huyện

Các hoạt động giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục và các quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Trách nhiệm của thành viên đoàn giám sát được nâng cao, tham gia tương đối đầy đủ, xuyên suốt, đúng thành phần. Đối tượng giám sát được tập thể thống nhất lựa chọn. Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, cử tri kiến nghị nhiều lần. Công tác xây dựng đề cương, kế hoạch giám sát, cung cấp tài liệu phục vụ giám sát được chuẩn bị chu đáo, dân chủ. Phương thức giám sát tiếp tục có sự đổi mới, kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở, giám sát qua báo cáo và kết hợp cùng với đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện nêu rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để có biện pháp giải quyết, khắc phục trong quá trình quản lý, điều hành.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

### **1. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong việc thực hiện quyền giám sát:**

Trong năm 2023, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả chương trình giám sát đề ra. Trên cơ sở định hướng của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng nội dung trong chương trình công tác tháng, quý; thông báo sớm nội dung, kế hoạch giám sát, khảo sát cho cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia khá đầy đủ các đợt giám sát, khảo sát.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân từ khâu chọn nội dung, xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và xây dựng báo cáo, xử lý kết quả giám sát, khảo sát.

Sau giám sát, khảo sát đã kịp thời kiến nghị các ngành, các cấp quan tâm xem xét, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quản lý điều hành, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhìn chung, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã hoàn thành kế hoạch giám sát theo chương trình của Hội đồng nhân dân huyện đề ra, chất lượng, hiệu quả giám sát tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện được quan tâm thực hiện. Hoạt động chất vấn có nhiều cải tiến nâng cao về chất lượng, giảm dần tính hình thức. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam huyện và các ngành liên quan, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng chính quyền, thực thi pháp luật. Qua hoạt động giám sát đã giúp cơ quan chịu sự giám sát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các ý kiến, kiến nghị của cơ quan chịu sự giám sát đã được Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và chuyển đến các cơ quan và ngành chức năng xem xét, giải quyết. Công tác theo dõi và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát được Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện quan tâm thực hiện. Hầu hết các kiến nghị sau giám sát được các cơ quan thực hiện nghiêm túc, xem xét, trả lời kịp thời.

## **2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát:**

Hầu hết các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đều thực hiện tốt quyền và trách nhiệm trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, như: Chấp hành khá tốt việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát. Đa số các kiến nghị qua giám sát đã được Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chức năng tiếp thu thực hiện, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế tạo sự chuyển biến tích cực hơn trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

## **3. Tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện giám sát**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát còn một số hạn chế như:

- Trong hoạt động giám sát, một số đơn vị, địa phương chưa bám sát đề cương, nội dung để báo cáo, thời gian gửi báo cáo chưa đảm bảo quy định theo yêu cầu đã ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công tác giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện.

- Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp chưa nhiều. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân qua các phiên họp thường kỳ, phiên họp giải trình chưa thường xuyên, kịp thời.

- Công tác phối hợp xây dựng chương trình, triển khai kế hoạch giám sát, khảo sát giữa các cơ quan chưa chặt chẽ nên trong một số thời điểm nhất định có tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng giám sát. Chưa thực hiện tốt việc phối hợp, cộng hưởng trong tổ chức giám sát, sử dụng kết quả giám sát của nhau.

- Một số cơ quan, đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung, thời gian gửi báo cáo chậm so với kế hoạch.

- Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của một số cơ quan chức năng còn chậm; chưa chủ động báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Việc theo dõi, giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị



sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện có lúc chưa được quan tâm đúng mức

- Hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong thời gian qua chưa được chú trọng thực hiện, do hầu hết các đại biểu đều hoạt động kiêm nhiệm.

- Trách nhiệm tham gia Đoàn giám sát của một số thành viên Ban Hội đồng nhân dân huyện và các ngành được mời làm thành viên Đoàn giám sát còn hạn chế, nhiều đại biểu kiêm nhiệm là thành viên Ban của Hội đồng nhân dân huyện chưa sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát. Một số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ít tham gia giám sát cùng Đoàn giám sát trên địa bàn nơi mình được bầu làm đại biểu.

- Nhiều kiến nghị sau giám sát chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm nhưng đại biểu chưa đôn đốc giải quyết; một số cơ quan, ban, ngành khi được mời, yêu cầu tham gia cùng Đoàn giám sát còn vắng hoặc tham gia nhưng không đúng thành phần quy định; một số cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung, thời gian gửi báo cáo chậm so với kế hoạch; bố trí thành phần làm việc với Đoàn giám sát chưa đầy đủ; một số ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện, nhưng chưa có báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện.

### **III. NHIỆM VỤ GIÁM SÁT TRONG THỜI GIAN TỚI:**

Trong năm 2024, Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện.

Đề chuẩn bị cho Chương trình giám sát năm 2025, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổng hợp nội dung và trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) các nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 -2025; giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; giám sát kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); giám sát công tác triển khai thực hiện đạt hiệu quả Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng “Xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng “Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt là Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc); giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời tổ chức giám sát các vấn đề phát sinh, bức xúc được cử tri, dư luận xã hội quan tâm; tái giám sát các vấn đề chưa có chuyển biến sau khi đã có nghị quyết, kết luận, kiến nghị của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân huyện./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng ĐDBQH & HĐND tỉnh;
- TTHU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT-HĐ.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**